

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: **99** /BC-UBND

Quảng Trị, ngày 10 tháng 7 năm 2014

BÁO CÁO

**Kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm 2014
và phương hướng 6 tháng cuối năm 2014**

I. Tình hình triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 02/01/2014, Kết luận của Tỉnh uỷ số 32/KL-TU ngày 06/12/2013 và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh số 19/2013/NQ-HĐND ngày 11/12 /2013 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2014:

Trong bối cảnh tình hình trong khu vực có những diễn biến phức tạp, nhất là việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép vào vùng đặc quyền kinh tế của nước ta, xâm phạm chủ quyền biển đảo của Tổ Quốc, tình hình kinh tế của đất nước, của tỉnh cũng gặp những khó khăn nhất định, tuy nhiên, Lãnh đạo UBND tỉnh, các thành viên UBND tỉnh đã có sự nỗ lực cùng các ngành, địa phương duy trì được mức tăng trưởng khá của nền kinh tế, an sinh xã hội được đảm bảo, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững, kết quả công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2014 cụ thể như sau:

1.1. Thực hiện các biện pháp để tăng cường ổn định kinh tế theo định hướng chung của Chính phủ:

- UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo Sở Tài chính chủ trì cùng với KBNN tỉnh, Cục Thuế tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp về thu chi ngân sách nhà nước, bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ thu, chi NSNN. Căn cứ Nghị quyết của HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã giao dự toán ngân sách năm 2014 đúng thời gian quy định. Chỉ đạo Sở Tài chính tiến hành thẩm tra, nhập, phân bổ dự toán của các cơ quan, đơn vị, tạo điều kiện cho các đơn vị thực hiện việc giao dịch qua KBNN, trong đó ưu tiên đảm bảo đủ nguồn chi trả các chế độ về tiền lương, phụ cấp cho cán bộ, công chức; các chính sách an sinh xã hội; các nhiệm vụ chi quốc phòng an ninh và nhiệm vụ thiết yếu của các cơ quan, đơn vị, ưu tiên bố trí kinh phí thiết yếu, liên quan đến sản xuất, an sinh xã hội như: phục vụ công tác phòng, chống dịch tai xanh, cúm gia cầm và hỗ trợ cho chủ chăn nuôi có gia súc, gia cầm bị dịch phải tiêu hủy; kinh phí thực hiện công tác biên giới Việt - Lào; kinh phí miễn thu thủy lợi phí... Do tình hình thu ngân sách năm 2014 tiếp tục gặp khó khăn, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài chính thường xuyên theo dõi báo cáo tiến độ thực hiện dự toán để UBND tỉnh có sự chủ động trong công tác quản lý điều hành ngân sách

đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm phù hợp với khả năng của ngân sách; thực hiện chủ trương chống lãng phí trong chi tiêu ngân sách, kiên quyết cắt giảm các khoản chi chưa cần thiết, hạn chế chi bổ sung ngoài dự toán. Thực hiện công khai dự toán ngân sách các cấp và các đơn vị thụ hưởng ngân sách theo đúng quy định. Tiết giảm các chi phí hội họp, lễ kỷ niệm để tiết kiệm chi ngân sách.

- UBND tỉnh đã chỉ đạo Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh thực hiện điều hành chính sách tiền tệ theo đúng sự chỉ đạo của Ngân hàng TW với mục tiêu: Thực hiện chính sách tiền an toàn, hiệu quả. Trên địa bàn tỉnh, không có Ngân hàng thương mại thuộc diện tái cơ cấu, mà chỉ tập trung thực hiện tái cơ cấu hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân. UBND tỉnh chú trọng chỉ đạo nâng cao chất lượng tín dụng, tập trung xử lý các khoản nợ xấu phát sinh. Tính đến cuối tháng 6 năm 2014, tỷ lệ nợ xấu trên địa bàn tỉnh ước 105 tỷ đồng (khoảng 0,85% tổng dư nợ). Hoạt động ngân hàng ổn định, nguồn vốn cơ bản đáp ứng nhu cầu vay vốn của tổ chức, các nhân.

- Trong điều kiện khó khăn về nguồn vốn, UBND tỉnh đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc nguyên tắc bố trí vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội bảo đảm cân đối chung của các nguồn vốn ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ; Xây dựng kế hoạch và lộ trình thanh toán nợ đọng XDCB để phân đầu năm 2015 hoàn thành xử lý nợ đọng XDCB. Việc rà soát, cắt giảm quy mô đầu tư của các công trình cũng được triển khai quyết liệt để đảm bảo cân đối nguồn vốn và sớm đưa công trình vào sử dụng, phát huy hiệu quả. UBND tỉnh đã có các buổi làm việc với Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành TW để tranh thủ sự chỉ đạo, giúp đỡ của TW trong việc hỗ trợ các nguồn vốn khác cho tỉnh.

- Để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ ngành Nông nghiệp năm 2014, ngay từ đầu vụ Đông - Xuân, tỉnh đã chỉ đạo tăng cường sản xuất vụ Đông - Xuân 2013- 2014, thực hiện tưới nước hợp lý tiết kiệm, chủ động xây dựng phương án chống hạn sớm, tăng cường kiểm tra tình hình sản xuất, tổ chức ra quân diệt chuột, chú trọng phòng trừ dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi và dịch bệnh thủy sản. Bên cạnh đó, cũng tập trung nỗ lực chỉ đạo tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng phát triển nông nghiệp sạch, bền vững bằng việc ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ mới, phương pháp canh tác có tỷ lệ cơ giới hóa cao từ khâu làm đất đến thu hoạch trên cơ sở hình thành các vùng sản xuất hàng hóa lớn, tập trung bảo đảm nguyên liệu cho công nghiệp chế biến. Thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy phát triển sản xuất gắn liền với phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu.

1.2. Chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, ứng dụng khoa học công nghệ:

- Để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, UBND tỉnh đã xây dựng đề án và đã được HĐND tỉnh thông qua bởi Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND ngày 31/5/2013, UBND tỉnh cũng đã ban hành Quyết định 23/2013/QĐ-UBND ngày 26/9/2013 quy định về chính sách đào tạo, bồi dưỡng, đãi ngộ, thu hút và tạo nguồn nhân lực có chất lượng của tỉnh giai đoạn 2013-2020, Quyết định số 10/2014/QĐ-

UBND ngày 27/02/2014 ban hành Quy chế xét tuyển đặc biệt trong tuyển dụng công chức; xét tuyển và xét tuyển đặc cách trong tuyển dụng viên chức của tỉnh Quảng Trị có hiệu lực từ ngày 10/3/2014. Từ tháng 9/2013 đến nay đã thực hiện tuyển thẳng theo chính sách thu hút của tỉnh 106 người, gồm Thạc sỹ: 29 người, tốt nghiệp Đại học loại Giỏi: 61 người, Bác sỹ: 16 người.

Hiện nay, các Sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố hoàn thành xây dựng kế hoạch tuyển dụng. UBND tỉnh sẽ phê duyệt số lượng, vị trí việc làm, chức danh ngạch, yêu cầu trình độ để thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng tuyển dụng công chức theo chính sách thu hút quy định tại Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND. Tỉnh chú trọng chỉ đạo đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức.

- Việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ được đổi mới theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Các đề tài, dự án khoa học, công nghệ được bố trí tập trung hơn, hạn chế tình trạng phân tán, dàn trải, kém hiệu quả. Gắn khoa học công nghệ với sản xuất nông nghiệp để nâng cao chất lượng và giá trị nông sản.

1.3. Đảm bảo an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân :

- Trong 6 tháng năm 2014, UBND tỉnh đã chỉ đạo thực hiện các chương trình, kế hoạch về lao động, người có công và xã hội, thực hiện chương trình mục tiêu việc làm, dạy nghề, giải quyết việc làm, chương trình giảm nghèo, xuất khẩu lao động, phong trào đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc và bảo vệ trẻ em, cứu trợ cho nhân dân, trợ giúp các đối tượng xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội... Triển khai thực hiện các chính sách về lao động - an sinh xã hội mới ban hành.

- UBND tỉnh đã tăng kiểm tra, giám sát hoạt động ở các bệnh viện, chú trọng các quy chế chuyên môn, hồ sơ, bệnh án. Tăng cường chỉ đạo hoạt động điều dưỡng ở các cơ sở điều trị, mở rộng chăm sóc người bệnh toàn diện. Thẩm định cơ sở vật chất hành nghề y, dược, tập huấn cấp chứng chỉ hành nghề. Hoàn thành thẩm định danh mục kỹ thuật để thực hiện chuyển giao kỹ thuật tại bệnh viện tuyến tỉnh và các bệnh viện tuyến huyện. Tăng cường chỉ đạo hoạt động điều dưỡng ở các cơ sở điều trị, mở rộng chăm sóc người bệnh toàn diện. Các bệnh viện cơ bản đã thực hiện tốt nội quy, quy chế chuyên môn, tinh thần thái độ phục vụ người bệnh. Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân; công tác y tế dự phòng và công tác bảo đảm VSATTP tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện; các chương trình YTQG được duy trì và hoạt động có hiệu quả. Công tác tuyên truyền, giáo dục SKCD được quan tâm, hoạt động giám sát được thực hiện thường xuyên; đẩy mạnh và duy trì các hoạt động tuyên truyền về chính sách Dân số - KHHGD.

- Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tiếp tục được duy trì, phát triển, phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị. Công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở được quan tâm. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được củng cố. Công tác chỉ đạo đại hội TDTT được các địa phương triển khai và hưởng ứng tích cực, tổ chức thành công Đại hội TDTT toàn tỉnh gắn với sự kiện kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh Quảng Trị.

- Tập trung chỉ đạo ngành GDDT thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2013-2014, đặc biệt đã hoàn thành và được công nhận công tác phổ cập mầm non 5 tuổi cấp quốc gia (là 1 trong 15 tỉnh đầu tiên); tăng cường công tác PCGD tiểu học; tiếp tục thực hiện có hiệu quả phổ cập bậc trung học theo Nghị quyết của HĐND tỉnh; tăng cường công tác kiểm tra giám sát quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh.

- Công tác thông tin truyền thông được đẩy mạnh. Việc ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước được tăng cường.

1.4. Sử dụng hợp lý có hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó biến đổi khí hậu gắn với mục tiêu phát triển bền vững:

- Công tác kiểm kê, thống kê đất đai, xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất đã được thực hiện đầy đủ, đảm bảo chất lượng và theo đúng quy định. Việc giao đất, cho thuê đất cho các tổ chức tiếp tục thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật, các dự án được giao đất cho thuê đất phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hoặc quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được xét duyệt. UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các kiến nghị trong giám sát của HĐND tỉnh về đất đai; trong đó đã kiên quyết thu hồi đất của các đơn vị sử dụng không đúng mục đích hoặc sử dụng kém hiệu quả.

- Công tác quản lý về môi trường đã được tăng cường. Hoạt động thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, kiểm tra, xác nhận hoàn thành các công trình xử lý môi trường ngày càng được tăng cường và hiệu quả, gắn chặt phát triển kinh tế xã hội với bảo vệ môi trường. Công tác tuyên truyền bảo vệ môi trường được làm thường xuyên và sâu rộng, các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2014, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam được phổ biến đến các tầng lớp nhân dân. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri về lĩnh vực môi trường cơ bản được giải quyết kịp thời.

1.5. Bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội:

- Công tác quốc phòng, an ninh được tiếp tục tăng cường chỉ đạo; tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ổn định. Công tác xây dựng lực lượng vũ trang, xây dựng khu vực phòng thủ; phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc; xây dựng cơ sở an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu; công tác nắm tình hình; truy quét tội phạm được các cấp, các ngành và quần chúng tham gia, hưởng ứng; công tác tuyên truyền đạt chỉ tiêu và đúng luật.

Trong 6 tháng đầu năm 2014, mặc dù đã triển khai các biện pháp quản lý song trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 124 vụ tai nạn giao thông, làm chết 69 người, bị thương 134 người. So với cùng kỳ năm 2013 giảm cả 3 tiêu chí. (Số vụ giảm 30 vụ (124/154) giảm -19,5%; số người chết giảm 03 người (69/72) giảm -4,2%; số người bị thương giảm 09 người (134/143) giảm -6,3%. Có 05 địa phương giảm số người chết do TNGT đó là huyện: Gio Linh, Hải Lăng, thành phố Đông Hà, Cam Lộ và Triệu Phong; Có 03 địa phương số người chết do TNGT tăng đó là huyện:

Hương Hóa, Đakrông và Vĩnh Linh; + Thị xã Quảng Trị là địa phương tăng cả 3 tiêu chí trên 100%, trong đó số người chết tăng 400%.)

1.6. Về cải cách hành chính, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính :

- Chỉ số PAPI - chỉ số về quản trị công và hành chính công cấp tỉnh năm 2013, tỉnh đã đạt điểm số cao, xếp vị trí 2/63 tỉnh thành phố, tiếp tục duy trì thứ hạng cao. Trong đó, tỉnh Quảng Trị có 4/6 lĩnh vực nội dung PAPI nằm trong nhóm đạt điểm cao là: Sự tham gia người dân ở cấp cơ sở; công khai minh bạch, trách nhiệm giải trình với người dân và thủ tục hành chính công. Riêng chỉ số kiểm soát tham nhũng trong khu vực công đạt điểm trung bình thấp. Chỉ số cung ứng dịch vụ công đạt điểm trung bình cao.

- UBND tỉnh đã chỉ đạo công tác cải cách hành chính quyết liệt như: Ban hành Quyết định thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết công việc tại một số Sở, ban, ngành. Thành lập Đoàn và thực hiện kế hoạch kiểm tra CCHC năm 2014, báo cáo Bộ Nội vụ về tự chấm điểm chỉ số CCHC của tỉnh năm 2013; Xây dựng chương trình hành động duy trì và củng cố chỉ số PAPI của tỉnh. Xây dựng Đề án hỗ trợ nâng cao chất lượng Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2015-2018. Chỉ đạo thực hiện việc xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện và Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh có tác dụng làm chuyển biến chất lượng thực thi công vụ. Kết quả năm 2013, có 02 đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 27 đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ. Các chỉ đạo của UBND tỉnh tại các buổi họp đều được triển khai và báo cáo tiến độ thực hiện nghiêm túc, đảm bảo kỷ cương hành chính. Tỉnh đã quan tâm chỉ đạo các ngành, các cấp chủ động hơn trong thông tin kịp thời, đầy đủ về chủ trương, chính sách, giải pháp chỉ đạo, điều hành. Chế độ báo cáo phục vụ sự chỉ đạo, điều hành được các cấp, các ngành thực hiện cơ bản đầy đủ theo quy định.

- Tiếp tục đổi mới việc tổ chức họp, hội nghị đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành, phù hợp Quy chế làm việc của UBND tỉnh. Nghiêm túc chấn chỉnh tình trạng cử đại biểu không đúng thành phần, chưa chuẩn bị kỹ nội dung phát biểu, nội dung phát biểu thiếu thống nhất trong nội bộ lãnh đạo Sở tại cuộc họp làm giảm hiệu quả, chất lượng cuộc họp của UBND tỉnh.

1.7. Kinh tế đối ngoại tiếp tục là động lực thúc đẩy cho phát triển kinh tế xã hội :

Hoạt động kinh tế đối ngoại và hội nhập kinh tế quốc tế trong 6 tháng đầu năm 2014 đã thu được nhiều kết quả khả quan. Tỉnh đã triển khai tích cực chương trình Hành động của Tỉnh uỷ thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 15/4/2010 của Ban Bí thư TW Đảng v/v tăng cường ngoại giao kinh tế trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Các giải pháp, chương trình xúc tiến, thu hút đầu tư, thương mại, các nguồn vốn ODA, FDI, NGO, hoạt động hội nhập và hợp tác kinh tế quốc tế trên tuyến Hành lang kinh tế Đông - Tây (EWEC) cũng đã được quan tâm, đầu tư.

- UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện công tác vận động, quản lý các Chương trình dự án PCP nước ngoài theo Nghị định 93/2009/NĐ-CP của Chính phủ; Nghị định số 12/2012/NĐ-CP ngày 01/03/2012 của Chính phủ; Quy chế quản lý các hoạt động NGO trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (Quyết định số 31/2011 ngày 18/10/2011) và Chương trình xúc tiến vận động viện trợ phi chính phủ giai đoạn 2011-2015 (Quyết định 2166/QĐ-UBND ngày 19/10/2011 của UBND tỉnh). Trong 6 tháng đầu năm, các tổ chức quốc tế đã tài trợ 15 dự án viện trợ PCPNN mới phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo, khắc phục hậu quả chiến tranh tại địa phương với tổng kinh phí 1,248,391.86 USD (trong đó giá trị tài trợ trong 6 tháng đầu năm ước đạt hơn 720,186.27 USD).

- Cửa khẩu Quốc gia La Lay được Chính phủ phê duyệt nâng cấp lên cửa khẩu Quốc tế mở ra triển vọng mới cho tỉnh trong các hoạt động phát triển kinh tế và xã hội của tỉnh cũng như tăng cường mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa 2 nước Việt Lào cũng như 2 tỉnh Quảng Trị-Salavan.

- Song song với các hoạt động trên, UBND tỉnh đã và đang tích cực chỉ đạo để phối hợp giải quyết những vướng mắc trên hành lang kinh tế Đông - Tây, triển khai kế hoạch khai thác tiềm năng, lợi thế Hành lang kinh tế Đông Tây giai đoạn 2014-2015 tính đến năm 2020. Triển khai các hoạt động để thực hiện mô hình « Một cửa, một lần dừng » tại cửa khẩu quốc tế Lao Bảo vào 01/01/2015.

II. Thực hiện Quy chế làm việc:

- Phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND tỉnh trong thực hiện chương trình xây dựng Văn bản qui phạm pháp luật, trong nhiệm vụ giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của tỉnh. Các phiên họp của UBND tỉnh đều mời Thường trực HĐND tỉnh dự và cho ý kiến. Trong 6 tháng đầu năm, UBND tỉnh đã ban hành 26 văn bản quy phạm pháp luật, 1.317 quyết định cá biệt; 96 thông báo; 2.645 công văn để phục vụ công tác quản lý điều hành của UBND tỉnh. UBND tỉnh cũng đã xử lý hơn 10.687 văn bản, công văn, giấy tờ của các các đơn vị, tổ chức, cá nhân.

- Trong chương trình công tác 6 tháng năm 2014, cơ bản đã hoàn thành có chất lượng các nội dung công việc đề ra, lãnh đạo UBND tỉnh đã căn cứ chương trình công tác trọng tâm, chủ động bố trí sắp xếp lịch làm việc hàng tuần hợp lý, kịp thời giải quyết công việc phát sinh, nhất là vướng mắc đối với doanh nghiệp.

- Đã chủ trì, tham dự 85 cuộc họp, hội nghị, hội thảo theo các nội dung của chương trình công tác, đặc biệt là tổ chức các phiên họp toàn thể của UBND tỉnh để nghe và cho ý kiến, chỉ đạo việc hoàn chỉnh các đề án, báo cáo trình HĐND tỉnh tại kỳ họp của HĐND tỉnh, đảm bảo thời gian theo quy định. Thông báo kết luận phiên họp được ban hành khá kịp thời. Việc đánh giá tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại các TBKL của UBND tỉnh được thực hiện nghiêm túc. Ngoài việc duy trì các phiên họp toàn thể thường kỳ, Chủ tịch và các Phó chủ tịch đã dành thời gian trực tiếp nghe và cho ý kiến chỉ đạo xử lý các kết luận thanh tra; trực tiếp tiếp công dân định kỳ, chỉ đạo giải quyết cơ bản dứt điểm các vụ việc khiếu kiện kéo dài của dân theo thẩm quyền.

- Trong 6 tháng đầu năm, đã tổ chức hơn 200 cuộc làm việc với các đơn vị doanh nghiệp, làm việc, kiểm tra Sở, ngành, UBND cấp huyện để kịp thời chỉ đạo, xử lý các kiến nghị, đề xuất, vướng mắc ở tất cả các lĩnh vực của cơ sở, đơn vị.

III. Một số hạn chế trong quá trình chỉ đạo, điều hành: Trong 6 tháng đầu năm, tuy đạt nhiều kết quả khả quan nhưng trong kết quả công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh vẫn còn một số hạn chế, cụ thể:

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh tuy đạt khá so với cả nước nhưng tốc độ tăng trưởng công nghiệp thấp hơn kỳ trước. Các hoạt động xuất nhập khẩu và các hoạt động du lịch - dịch vụ vẫn chưa đạt được mức tăng trưởng tương xứng với tiềm năng.

- Việc đào tạo nghề lao động vẫn chưa đáp ứng yêu cầu của tuyển dụng và xuất khẩu lao động. Việc giải quyết việc làm cho sinh viên, học sinh tốt nghiệp ra trường vẫn gặp khó khăn.

- Các doanh nghiệp của tỉnh vẫn đang trong tình trạng khó khăn, đầu ra sản phẩm, dịch vụ, sản xuất kinh doanh còn gặp nhiều khó khăn. So với cùng kỳ năm trước, số doanh nghiệp thành lập mới giảm 3,4%, số vốn đăng ký giảm 3%, số doanh nghiệp đăng ký giải thể tăng 62,5%.

- Bên cạnh việc cân đối, bố trí vốn đối ứng ODA của TW cho tỉnh chỉ đáp ứng 45% nhu cầu, phần đối ứng của ngân sách tỉnh bố trí chưa đầy đủ nên việc giải ngân nguồn vốn ODA không kịp tiến độ, không đúng với cam kết của nhà tài trợ.

- Chất lượng các sản phẩm du lịch có thể mạnh nội trội của tỉnh chưa phát huy hiệu quả và thu hút khách du lịch đến với Quảng Trị chưa nhiều, công tác thông tin, tuyên truyền, xúc tiến đầu tư còn hạn chế.

- Công tác lập và thực hiện quy hoạch chưa đồng bộ, hiệu quả. Công tác quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản có những bất cập. Ô nhiễm môi trường có giải quyết nhưng chưa được xử lý dứt điểm.

- Việc chấp hành chế độ thông tin, báo cáo của một số Sở, ban ngành, địa phương chưa thật sự nghiêm túc nên gây trở ngại trong công tác thông tin, tổng hợp phục vụ cho các phiên họp của UBND tỉnh, ảnh hưởng đến chất lượng và thời gian lập báo cáo của UBND tỉnh với Chính phủ và các Bộ, ngành TW. Tiến độ thực hiện chương trình công tác vẫn chưa được bảo đảm. Một số nhiệm vụ, công việc liên ngành chưa được triển khai tốt. Trong một số trường hợp quan hệ phối hợp còn thiếu chủ động, chặt chẽ, việc tham gia ý kiến chưa đúng thời hạn quy định, nội dung còn chung chung, chưa rõ ràng.

IV. Định hướng công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh trong 6 tháng cuối năm 2014:

Bên cạnh việc tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong Kết luận của Tỉnh ủy, các Nghị quyết của HĐND tỉnh và Kế hoạch hành động của

UBND tỉnh, công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng cuối năm 2014 sẽ tiếp tục tập trung thực hiện một số nội dung sau đây:

4.1. Tập trung các biện pháp đảm bảo phát triển kinh tế trên các lĩnh vực, thực hiện tốt các chỉ tiêu tăng trưởng:

- Tập trung chỉ đạo tốt nhiệm vụ sản xuất vụ Hè Thu 2014 thắng lợi, chú ý công tác chống hạn, dịch bệnh. Chủ động các phương án và tăng cường kiểm tra công tác phòng chống lụt, bão, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn. Chỉ đạo các biện pháp đảm bảo cung cấp điện, nước cho sản xuất và sinh hoạt. Tiếp tục triển khai các hoạt động về dự án quản lý kinh doanh rừng bền vững (FSC).

- Chỉ đạo tăng cường các biện pháp nuôi dưỡng và tạo nguồn thu NSNN, tích cực kiểm soát việc lập dự án, thẩm định, phê duyệt dự án đúng quy định; Chỉ đạo công tác kiểm soát và giải ngân các nguồn vốn đầu tư XDCB đúng tiến độ, quy định; Tăng cường công tác quản lý thị trường, chống buôn lậu và gian lận thương mại. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các giải pháp, chính sách nhằm hỗ trợ tích cực cho các thành phần kinh tế, các doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, đạt tỷ lệ tăng trưởng theo kế hoạch và đảm cơ cấu giữa các lĩnh vực nông nghiệp-công nghiệp, xây dựng và thương mại, dịch vụ. Giải quyết tốt các vấn đề phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường và các vấn đề xã hội.

- Chú trọng điều hành và cân đối nguồn vốn để thực hiện kế hoạch XDCB của tỉnh năm 2014, chú ý các khoản vốn đối ứng ODA để đảm bảo cam kết với nhà tài trợ. Bảo đảm chi thường xuyên tiết kiệm, có biện pháp tích cực để chống lãng phí, hạn chế việc bổ sung ngoài kế hoạch để đảm bảo cân đối ngân sách.

- Chú trọng đẩy mạnh chất lượng các sản phẩm du lịch, thương mại, nông sản... mà tỉnh có thể mạnh để tạo giá trị vượt trội đóng góp nhiều hơn vào mức tăng trưởng chung của kinh tế của tỉnh.

4.2. Tập trung chỉ đạo đảm bảo an sinh xã hội và các biện pháp trong các lĩnh vực xã hội, giáo dục, y tế, đảm bảo an ninh, quốc phòng:

- Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ phát triển sự nghiệp văn hoá, y tế, giáo dục... bảo đảm thực hiện đạt các chỉ tiêu cụ thể đã được Nghị quyết HĐND tỉnh đề ra. Thực hiện có hiệu quả chương trình hành động thực hiện nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và chương trình hành động duy trì và củng cố chỉ quản trị công của tỉnh Quảng Trị đến năm 2020.

- Tăng cường quản lý nhà nước về quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự xã hội; đấu tranh phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, đặc biệt là tệ nạn ma tuý; gắn chặt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng - an ninh.

- Chú ý hơn trong chỉ đạo các biện pháp duy trì kiềm chế tai nạn giao thông trên cả 3 chỉ tiêu. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, hoàn thành tốt các mục tiêu năm an toàn giao thông năm 2014.

4.3. Công tác khác:

- Chú trọng chỉ đạo việc thực hiện công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân định kỳ, chỉ đạo việc thực hiện công tác phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

- Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước tạo động lực thúc đẩy và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh;
- Thường trực UBND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT, UVUB;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện, TP, TX;
- Chánh, PVP, CV.
- Lưu: VT, TH(H).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Cường